



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์หวังสร้างสังคมสวัสดิการด้วยระบบสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งหวังสร้างสังคมสวัสดิการด้วยระบบสหกรณ์ เน้นสหกรณ์ต้องทำหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือสมาชิกในยามเดือดร้อน โดยการจัดสรรกำไรไว้สำหรับเป็นกองทุนสวัสดิการ เพื่อให้สมาชิกมีความกินดีอยู่ดี และเชื่อมั่นศรัทธาต่อสหกรณ์มากยิ่งขึ้น

นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความมุ่งหวังที่จะสร้างสังคมสวัสดิการด้วยระบบสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์เป็นองค์กรของสมาชิก เกิดจากการรวมตัวและความร่วมมือกัน คนที่มาเป็นสมาชิกสหกรณ์ มารวมกัน โดยหวังจะสร้างความเข้มแข็ง กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงอยากส่งเสริมผลักดันให้สหกรณ์เข้าไปสู่สังคมสวัสดิการ โดยสหกรณ์จะต้องมีการจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ เพื่อสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และในแต่ละปีควรมีการจัดสรรกำไรเพื่อนำไปไว้ในกองทุนสวัสดิการเพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกในยามที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ หรือปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพ

ในปี 2554 ขบวนการสหกรณ์มีเงินทุนทั้งระบบ 1.4 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นเงินฝาก 900,000 ล้านบาท และแบ่งเป็นหุ้น 500,000 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าสหกรณ์เป็นระบบที่ใหญ่ จึงควรมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ไม่ใช่มุ่งเน้นแค่การค้าเงินธุรกิจจัดหาปัจจัยการผลิตขายปุ๋ยขายยาปราบศัตรูพืชแก่สมาชิก แต่เมื่อสมาชิกมีความเดือดร้อน ประสบภัยน้ำท่วม บ้านเรือนพื้นที่ทำกินพังเสียหาย สมาชิกไม่มีผลผลิตออกมาขายและไม่มีเงินมาฝากหรือซื้อปัจจัยการผลิต เครื่องอุปโภคบริโภคจากสหกรณ์ ก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของสหกรณ์ด้วย ดังนั้น สหกรณ์ควรสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาแก่สมาชิกให้เห็นว่าระบบสหกรณ์สามารถช่วยเหลือความเดือดร้อนของสมาชิกได้

“ในยามที่สมาชิกประสบปัญหาความลำบาก สหกรณ์ต้องมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถลุกขึ้นยืนหยัดและฟื้นฟูตนเองได้ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่ในภาคใต้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์สำหรับให้สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพและซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ในวันข้างหน้า สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้แก่สหกรณ์ ว่าควรหันมาให้ความสำคัญในการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก ไม่เพียงแต่รอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเท่านั้น เป็นโครงการที่สอนให้สหกรณ์ลงมือปฏิบัติว่าเค้าจะต้องไปดูแลสมาชิกอย่างไร สอนให้เค้าทำจริง นี่เป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาสหกรณ์สอนให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ยืนหยัดด้วยตัวเองและพึ่งพาตนเองได้” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว